

ตารางกำหนด Road Map ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับต่าง ๆ ครั้งที่ 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566

ที่	ความสอดคล้อง	งาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ	กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ/โครงการ	ประมาณการงบประมาณที่ใช้ (บาท)	ความจำเป็นเร่งด่วน/ความพร้อมของการดำเนินงาน/โครงการ (ปี)					หน่วยงานรับผิดชอบ		ผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการได้ในปี 2566	เตรียมทำงบประมาณ/แผนฯ ปี 2567	บรรจุไว้ในแผนระดับ3/แผนสหกรณ์/แผนกลยุทธ์			หลัก	สนับสนุน	
								ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม													
1	ตอบตัวชี้วัดที่ : 1 ภายใต้แนวทางที่: 5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์	ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ได้พัฒนา Application เพื่อให้สมาชิกใช้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของสมาชิก	ร้อยละ 5	-	√	√	√	√	√	กตส.	สก, สตส.	มีสหกรณ์ที่ใช้ Application แล้ว จำนวน 15 แห่ง
2	ตอบตัวชี้วัดที่ : 3 ภายใต้แนวทางที่: 2	โครงการสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ (สมาชิก กรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ)	ให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการอบรมมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ข้อ7 (2)	จำนวน 1 ครั้ง	-	√	√	√	√	√	กตส.	สก, สตส.	มีแผนจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการในไตรมาส 3 (เนื่องจากติดการเลือกตั้ง)
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรและดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ													
1	ตอบตัวชี้วัดที่ : 1/3/4 ภายใต้แนวทางที่: 1/2/3/4	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนสหกรณ์ด้วยข้อมูลสารสนเทศ	มีข้อมูลสารสนเทศสำคัญ เป็นข้อมูลให้สหกรณ์ต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนของสหกรณ์	อย่างน้อยจำนวน 1 ชุด	-	√	√	√	√	√	ฝปท.	เกษตรจังหวัด, ภาครัฐจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด	มีชุดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์แล้ว 1 ชุด
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 : ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินธุรกิจ ตามลักษณะธุรกิจและประเภทของสหกรณ์													
1	ตอบตัวชี้วัดที่ : 4 ภายใต้แนวทางที่: 2/4	โครงการสร้างอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร	สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1	-	√	√	√	√	√	กตส.	กจส. กบส., กพส. และ สก	สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการเลี้ยงแพะ 14 ราย มีแพะ 420 ตัว มีรายได้เพิ่มขึ้น 72,690 บาท
ทุกประเภท													
1	ตอบตัวชี้วัดที่ : - ภายใต้แนวทางที่: 2	โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	สหกรณ์การเกษตรโคกเจริญ จำกัด 1.โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ (เลี้ยงแพะขุน) เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น สหกรณ์ได้รับชำระหนี้ค่างเพิ่มขึ้น 2.โครงการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ และลดต้นทุนในการผลิตอาหารแพะที่มีคุณภาพ	สหกรณ์ 1 แห่ง	-	√	√	√	√	√	กตส.	สกส.โคกเจริญ จก	1.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการเลี้ยงแพะ 14 ราย มีแพะ 420 ตัว นำเงินที่ได้หลังหักค่าใช้จ่าย แบ่งชำระหนี้ให้กับสหกรณ์เป็นจำนวนเงิน 72,690 บาท คิดเป็น 13 % ของยอดหนี้ค่าง 2.สมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย พื้นที่ปลูก 20 ไร่
2	ตอบตัวชี้วัดที่ : - ภายใต้แนวทางที่: 2	โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	1. โครงการ ส่งเสริมสร้างอาชีพตลาดนัดสร้างสุข ตลาดนัด online - สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มจากรายได้ประจำ	สมาชิกจำนวน 20 ราย	-	√	√	√	√	√	กตส.	สอ.โรงพยาบาล บ้านหมี่ จก.	สมาชิกมีรายได้เพิ่มจากรายได้ประจำ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย

ที่	ความสอดคล้อง	งาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ	กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ/โครงการ	ประมาณการงบประมาณที่ใช้ (บาท)	ความจำเป็นเร่งด่วน/ความพร้อมของการดำเนินงาน/โครงการ (ปี)					หน่วยงานรับผิดชอบ		ผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการได้ในปี 2566	เตรียมทำงบประมาณ/แผนฯ ปี 2567	บรรจุไว้ในแผนระดับ3/แผนสหกรณ์/แผนกลยุทธ์			หลัก	สนับสนุน	
								ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
3	ตอบตัวชี้วัดที่ : - ภายใต้แนวทางที่: 2	โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	1. โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ - เป็นการให้สินเชื่อสมาชิกโดยไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลา 1 เดือน - อำนวยความสะดวกสมาชิกโดยส่งสินค้าถึงบ้านสมาชิก สมาชิกไม่ต้องมาชำระเงินและซื้อสินค้าที่สหกรณ์	1. สมาชิกสหกรณ์ทุกคนที่สนใจเข้าโครงการ 2. ให้สินเชื่อ 1 เดือน 5,000 บาท แบ่งเป็น 1. ข้าวสาร = 2,000 บาท 2. อุปโภค = 3,000 บาท	-	√	√	√	√	√	กสส.	สกก.ท่าวัง จก.	สมาชิก 250 ราย คนละ 5,000 บาท = 1,250,000 บาท/เดือน
4	ตอบตัวชี้วัดที่ : - ภายใต้แนวทางที่: 2	โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านของผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผ่านการอบรมสัมมนา - คณะกรรมการดำเนินการ - ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา - ฝ่ายจัดการ - ทุกฝ่าย ทุกคณะฯ เข้าร่วม โครงการ 10 ครั้งต่อปี - เพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหาร	- คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน - ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 10 คน - เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ จำนวน 33 คน	250,000	√	√	√	√	√	กสส.	สอ.คุรุสพบุรี จก.	คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ จำนวน 58 คน ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหาร
5	ตอบตัวชี้วัดที่ : - ภายใต้แนวทางที่: 2	โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	1.สหกรณ์มีค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญลูกหนี้ค้างชำระลดลง 2.สหกรณ์มีกำไรเพิ่มขึ้น 3.สหกรณ์มีเงินหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น	สมาชิกที่มีหนี้ค้าง	-	√	√	√	√	√	กสส.	สกก.ปฎิรูปที่ดินพัฒนานิคมสาม จก.	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	ตอบตัวชี้วัดที่ : - ภายใต้แนวทางที่: 2	พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรและสมาชิกสหกรณ์ให้พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่	1. โครงการ อบรมส่งเสริมความรู้และโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้สมาชิก - สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการประกอบอาชีพและช่องทางในการจำหน่ายสินค้า	สมาชิกจำนวน 30 ราย	20,000 บาท	√	√	√	√	√	กสส.	สอ.โรงพยาบาลบ้านหมี่ จก.	สมาชิกมีความรู้ในการประกอบอาชีพและช่องทางในการจำหน่ายสินค้า มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย
7	ตอบตัวชี้วัดที่ : - ภายใต้แนวทางที่: 2	พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรและสมาชิกสหกรณ์ให้พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่	1. โครงการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ - คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ได้รับความรู้ความชัดเจนในเรื่องที่ได้รับคำบรรยายจากแบบประเมิน - ได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์	- คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน - เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ จำนวน 33 คน	160,000	√	√	√	√	√	กสส.	สอ.คุรุสพบุรี จก.	คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ จำนวน 48 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์
8	ตอบตัวชี้วัดที่ : - ภายใต้แนวทางที่: 2	พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรและสมาชิกสหกรณ์ให้พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่	1. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกและผู้เข้าร่วม 14 หน่วย - ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจสามารถประยุกต์ใช้ได้ - สมาชิกได้รับองค์ความรู้มากขึ้น	- คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน - สมาชิกสหกรณ์ 14 หน่วยตามสัดส่วน	2,240,000	-	√	√	√	√	กสส.	สอ.คุรุสพบุรี จก.	-

ที่	ความสอดคล้อง	งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย ที่จะดำเนินการ/โครงการ	ประมาณ การงบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ความจำเป็นเร่งด่วน/ความพร้อมของการดำเนินงาน/ โครงการ (ปี)					หน่วยงานรับผิดชอบ		ผลการดำเนินงาน
						ดำเนินการ ได้ใน ปี 2566	เตรียมทำ งบประมาณ/ แผนฯ ปี 2567	บรรจุไว้ในแผนระดับ3/ แผนสหกรณ์/แผนกลยุทธ์			หลัก	สนับสนุน	
								ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570			
9	ตอบตัวชี้วัดที่ : - ภายใต้แนวทางที่: 2	พัฒนาสมรรถนะและองค์ ความรู้ของบุคลากรและ สมาชิกสหกรณ์ให้พร้อมต่อการ ดำเนินธุรกิจสมัยใหม่	1. โครงการศึกษาอบรมสมาชิกและผู้เข้าร่วม ศึกษาอบรม - สมาชิกที่ได้รับการอบรม มีความรู้และความ เข้าใจในระบบสหกรณ์จากแบบประเมิน - สมาชิกได้รับองค์ความรู้มากขึ้น	-คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน -ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ กิจการ จำนวน 10 คน	2,250,000	√	√	√	√	√	กสส.	สอ.ครุฑพาว์ จก.	คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และ ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 25 คน ได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบ สารสนเทศของสหกรณ์
10	ตอบตัวชี้วัดที่ : - ภายใต้แนวทางที่: 2	พัฒนาสมรรถนะและองค์ ความรู้ของบุคลากรและ สมาชิกสหกรณ์ให้พร้อมต่อการ ดำเนินธุรกิจสมัยใหม่	1. สมาชิกมีความรู้ในการวางแผนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 2. สมาชิกมีความรู้ในการบริหารจัดการหนี้ เพิ่มขึ้น	สมาชิกที่มียอดชำระหนี้ของ สหกรณ์เกินร้อยละ 50 ของ เงินได้รายเดือน	-	-	√	√	√	√	กสส.	สอ.ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นจังหวัด ลพบุรี จก.	-
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : สร้างการเชื่อมโยงและร่วมมือกันทางธุรกิจและสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน													
1	ตอบตัวชี้วัดที่ : 1/2/3 ภายใต้แนวทางที่: 2	โครงการสร้างเครือข่ายการ ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร	จำนวนร้านค้าที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายนำ สินค้าจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิต มา จำหน่าย	สหกรณ์ 2 แห่ง	-	√	√	√	√	√	กฟส., กสส.	สกก.โคกสำโรง จก สทต.พัฒนานิคม จก	1. สกก.โคกสำโรง จก มีการเชื่อมโยง เครือข่ายกับร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด (สินค้าอุปโภค บริโภค) นายวิริยะ ทัศนดี เกษตรกร(ปลาหมอไร้ก้าง กบแดดเดียว แช่แข็ง) 2. สทต. พัฒนานิคม จก มีการเชื่อมโยง เครือข่ายกับกลุ่มอาชีพในพื้นที่อำเภอ พัฒนานิคม นายวิริยะ ทัศนดี เกษตรกร (ปลาหมอไร้ก้าง กบแดดเดียว แช่แข็ง)
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : สร้างธรรมาภิบาลในขบวนการสหกรณ์													
1	ตอบตัวชี้วัดที่ : 2/5 ภายใต้แนวทางที่: 4/5	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อเป็น กลไกป้องกันและเฝ้าระวังการ ทุจริต	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีความรู้ ความสามารถเข้าถึงบทบาท หน้าที่ จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกรอบ วัตถุประสงค์ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อเป็นกลไกป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต	จำนวน 1 ครั้ง	-	√	√	√	√	√	กตส.	สก, สตส.	มีแผนจัดอบรม ผู้ตรวจสอบกิจการในไตรมาส 3 (เนื่องจากติดการเลือกตั้ง)